

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Kể về cô giáo \(hoặc thầy giáo\) cũ của em lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Kể về cô giáo \(hoặc thầy giáo\) cũ của em lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Kể về cô giáo \(hoặc thầy giáo\) cũ của em số 2](#)
 3. [Văn mẫu Kể về cô giáo \(hoặc thầy giáo\) cũ của em lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Kể về cô giáo \(hoặc thầy giáo\) cũ của em số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Kể về cô giáo \(hoặc thầy giáo\) cũ của em lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em lớp 2 số 1

Thầy Tuấn dạy em hồi lớp 1 là thầy giáo mà em yêu quý nhất. Thầy có vẻ ngoài hiền lành và dễ mến. Em không biết cụ thể thầy bao nhiêu tuổi, nhưng thầy cũng trẻ như bố em. Thầy đã dạy em tập đọc, tập viết và làm toán. Nhờ sự ân cần, quan tâm dìu dắt của thầy mà em có thể trở thành một học sinh giỏi. Em biết ơn thầy rất nhiều.

Văn mẫu lớp 2 Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em số 2

Thầy Hùng là giáo viên chủ nhiệm của em lúc em học lớp 1. Thầy có dáng người hơi thấp và đầy đặn. Mái tóc của thầy đã điểm bạc vì nhiều năm cầm phấn. Thầy Hùng rất nghiêm khắc, trong giờ học không bạn nào dám làm việc riêng cả. Nhưng thầy cũng rất yêu thương và quan tâm chúng em, giống như là một người cha vậy. Tuy năm nay không còn được học với thầy, em vẫn yêu quý thầy nhiều lắm.

Văn mẫu Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em lớp 2 số 3

Thầy Hà là giáo viên mà em yêu quý nhất. Thầy là giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm. Hằng ngày, thầy luôn đến lớp từ sớm để đón chúng em. Mỗi tiết học, thầy luôn thường xuyên xuống dưới để kiểm tra bài vở chúng em thay vì ngồi ở trên bục giảng. Đặc biệt, thầy Hà kể chuyện rất hay. Trưa nào thầy cũng kể một câu chuyện ngắn để đỡ chúng em ngủ. Em yêu quý thầy Hà rất nhiều.

Bài văn mẫu lớp 2 Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em số 4

Năm lớp 1, em may mắn được học với thầy Phúc. Thầy Phúc là một giáo viên trẻ vừa mới ra trường. Thầy có vẻ ngoài cao ráo và hiền lành. Mỗi ngày đến lớp, thầy luôn quan tâm chăm sóc chúng em hết lòng. Thầy giảng rất dễ hiểu, bạn nào đọc chậm, viết xấu thầy sẽ thường xuyên xuống cầm tay hướng dẫn từng chút một. Có hôm một bạn lớp em bị ốm, thầy đã bế bạn ấy ra trạm xá giữa trưa nắng gắt. Thầy Phúc thực sự như là người cha thứ hai của chúng em.

Bài văn mẫu hay Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em lớp 2 số 5

Thầy Tùng là giáo viên thể dục năm lớp một của lớp em. Năm nay, thầy ba mươi tuổi. Thầy Tùng rất vui tính. Mỗi khi đến tiết thể dục, chúng em đều vô cùng thích thú. Mỗi tiết học của thầy đều ngập tràn tiếng cười. Thầy đã dạy cho chúng em những động tác thể dục giúp nâng cao sức khỏe, từ đó chúng em biết cách chăm sóc bản thân, có kỹ năng vận động đúng đắn. Em cảm thấy rất biết ơn thầy giáo của mình.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.